



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  
เรื่อง ขอให้ระมัดระวังอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ในช่วงฤดูฝน

\*\*\*\*\*

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้ติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน อุณหภูมิจะลดลง มีฝนตกชุกเพิ่มมากขึ้น และอาจมีพายุไซโคลนก่อตัวในทะเลอันดามันหรืออ่าวเบงกอลเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ทางด้านตะวันตกของประเทศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก รวมถึงน้ำล้นตลิ่ง และได้แจ้งให้กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ โดยดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแผนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้สอดคล้องกับมาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง มีความห่วงใยเกี่ยวกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ในช่วงฤดูฝนที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงขอให้ประชาชนที่มีอาคารบ้านพักอาศัยและผู้ที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้ำท่าจีน ลำคลองสาธารณะ หรือพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง โปรดระมัดระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนัก ฝนที่ตกสะสม ลมพัดกระโชกแรงและน้ำท่วมฉับพลัน โดยในระยะนี้ขอให้ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยหรือสิ่งปลูกสร้างให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงสามารถทนต่อลมพัดกระโชกแรง และตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้า พร้อมทั้งเตรียมขนย้ายสิ่งของไว้ในที่สูงและปลอดภัย อีกทั้งจัดหาวัสดุ เช่น กระจกอบทราย ไม้ ทำเป็นผนังกันน้ำไว้ สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันทรัพย์สินของตนเอง พยายามติดตามรับฟังข่าวสารของทางราชการ เช่น ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ และกรมอุตุนิยมวิทยา ฯลฯ รวมทั้งหากเกิดสาธารณภัยขึ้น ขอให้รีบแจ้งมาที่สำนักปลัด เบอร์โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๔๓๑ ๘๖๖๖ ต่อ ๑๐๕ หรือสายด่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เบอร์โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๔๓๑ ๘๐๒๐ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง จะรีบออกไปตรวจสอบและให้การช่วยเหลือโดยด่วนทันที และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายบุญสม ประเสริฐมรรค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง